



CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về việc đón lễ, tết cổ truyền của đồng bào Khmer năm 2022

Năm 2021, dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh, nhưng với sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đoàn kết, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện đạt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa duy trì và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, đã có 16/23 chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 được thực hiện đạt và vượt; một số chỉ tiêu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, nhất là việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được triển khai đầy đủ, kịp thời; các lễ hội của đồng bào Khmer được tổ chức theo nghi lễ truyền thống với sự tham gia của đại diện cộng đồng, bảo đảm nhu cầu tâm linh và phù hợp với diễn biến tình hình của dịch bệnh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy.

Dự báo trong năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Để chuẩn bị tốt các điều kiện đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và Lễ Sene Đôl Ta năm 2022 của đồng bào Khmer an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 09/7/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân tộc; chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các chính sách hỗ trợ đối với người dân trên địa bàn tỉnh.

Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc giữ gìn và phát huy các lễ hội truyền thống. Tổ chức họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây; thành lập các đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, cán bộ hưu trí tiêu biểu là người Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và Lễ Sene Đôl Ta năm 2022; thăm viếng và chúc mừng lễ, tết sư sãi, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng và lợi thế để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông báo thời gian nghỉ lễ, tết và chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học có kế hoạch sắp xếp cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên là người dân tộc Khmer nghỉ Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và Lễ Sene Đôl Ta năm 2022.

3. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong các dịp lễ, tết cổ truyền.

Vận động, quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ Vì người nghèo, Quỹ cứu trợ và các nguồn an sinh xã hội khác để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; tích cực vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp phát động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4. Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; kịp thời triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và Lễ Sene Đôl Ta năm 2022. Lãnh đạo lực lượng công an triển khai các cao điểm, tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trong các dịp lễ, tết.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các chuyên trang, chuyên mục biểu dương gương người tốt, việc tốt, các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, các cá nhân trong đồng bào dân tộc Khmer có đóng góp tích cực trong phong trào phòng, chống dịch Covid-19 để nhân rộng. Xây dựng chương trình đặc biệt phục vụ đồng bào trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và Lễ Sene Đôl Ta năm 2022. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn, tuyên truyền và thường xuyên theo dõi, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này.

Nơi nhận:

- Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Ban Dân tộc tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Hồ Thị Cẩm Đào

